

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA ĐỂ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

THU LAN

Tại thôn Mỹ Hà (Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), gia đình ông Trương Văn Hồng và bà Hà Thị Huế là một trong những gia đình gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, hiến cây để xây dựng nông thôn mới, ngoài ra còn tích cực vận động bà con lối xóm tham gia thực hiện phong trào, góp phần giúp xã nhà sớm cán đích xây dựng nông thôn mới.

Là phó trưởng thôn Mỹ Hà, ông Hồng rất nhiệt tình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại quê nhà. Gia đình ông thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương và hương ước của thôn xóm; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các cấp chính quyền và bà con nhân dân ra sức bảo vệ, gìn giữ các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã Mỹ Thủy; thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua do địa phương phát động, các sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương; giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; góp sức cùng bà con lối xóm xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Vợ chồng ông nghiêm chỉnh thực hiện và vận động bà con không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không phô trương, lãng phí, không sử dụng và lưu hành các văn hóa phẩm độc hại; bài trừ tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm...

Xác định muốn xây dựng gia đình văn hóa phải có nền tảng kinh tế vững vàng, vợ chồng ông luôn cần cù, chịu khó, tiết kiệm, chỉ tiêu hợp lý cũng như lập kế hoạch để phát triển kinh tế gia đình một cách cụ thể, phù hợp. Nhờ vậy mà dù chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, nhưng kinh tế gia đình ông luôn ổn định và ngày càng được

nâng cao, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình ông và nuôi dạy các con nên người, giữ gìn các giá trị của gia đình truyền thống, đồng thời tiếp thu những giá trị văn hóa gia đình mới tốt đẹp hơn. Đời sống các thành viên trong gia đình hòa thuận, đoàn kết, bình đẳng, yêu thương nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong mọi công việc, không sinh con thứ ba. Vợ chồng ông Hồng bà Huế luôn ý thức được rằng việc xây dựng gia đình nên nếp, ông bà, cha mẹ gương mẫu sẽ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ cũng như trở thành người có ích cho xã hội. Bản thân vợ chồng ông và các con luôn đoàn kết, hòa nhã, quan tâm, giúp đỡ bà con láng giềng lúc khó khăn, hoạn nạn. Ông bà nhiệt tình tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo ở địa phương, đoàn kết tương trợ những người gặp khó khăn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng như các hoạt động nhân đạo khác ở thôn xóm.

Nhiều năm qua, gia đình ông Hồng - bà Huệ luôn được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Mỹ Thủy và có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong dịp tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 - 2015, gia đình ông đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Thành tích ấy là nguồn động viên to lớn để trong thời gian tới gia đình ông bà tiếp tục phát huy tốt hơn nữa, xứng đáng là điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương và tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Thủy ■